



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ไทย'รุกดันสินค้าเกษตรส่งออกตลาดอาเซียน+10	กรุงเทพธุรกิจ
2. ส่งข่าวจีทูจีจีนแดนต้น พณ.เร่งเจรจาขายเพิ่มให้ครบตามสัญญา	โพสต์ทูเดย์
3. ลุ้นเพิ่ม14ชนิดสัตว์ทารุณ	โพสต์ทูเดย์
4. 'สุนัข'กัดใช้สิทธิประกันสังคมได้	เดลินิวส์
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์...เร่งขับเคลื่อนนโยบาย'มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า	สยามรัฐ
6. ภาพข่าว: สินค้าเกษตรอินทรีย์	สยามรัฐ
7. ภาพข่าว: บ้านที่กสังคม: เสริมแกร่งเกษตรกรโคนม	ไทยโพสต์
8. ชูอีกชื่อไล่'ประธานบอร์ด-ผู้ว่าฯ'	มติชน
9. คอล้มัน โขลกข่าวตำทุกซ์	ไทยรัฐ
10. ปมฆ่า'เสือดำ'นัดเปรมชัยศรียวราห์มั่นใจสอบที่ม'วิเชียร'ซ้ำเสนอสินบทจนท.	ไทยรัฐ
11. ภาพข่าว: สัมโอขาว	แนวหน้า
12. กษ.วางมาตรการบริหารผลไม้ปี 61 เน้นจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 'ไทย'รุกดันสินค้าเกษตรส่งออกตลาดอาเซียน+10

วันที่ : พุธที่ 8 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 10759 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

'ไทย'รุกดันสินค้าเกษตร ส่งออกตลาดอาเซียน+10

กรุงเทพธุรกิจ ● สศก. เจรจา RCEP-TNC

รุกแนวทางเปิดตลาดการค้าสินค้าร่วมกัน
ผลักดันสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ให้ขยาย
ตลาดส่งออกไปยังประเทศสมาชิก

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยถึงการประชุมความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาเซียน+10
(RCEP-TNC) ที่อินโดนีเซียว่า ได้ร่วมเจรจา
ภายใต้คณะทำงานการค้าสินค้า เพื่อพิจารณา
รูปแบบและรายการสินค้าเกษตรของไทย
ทั้งที่สามารถเปิดตลาดและสินค้าอ่อนไหว
ภายใต้ความตกลง RCEP โดยได้ยื่นข้อเสนอ
รายการปรับปรุงการเปิดตลาด แบ่งเป็น
3 กลุ่ม

คือ 1. ประเทศที่มีสัดส่วนการเปิดตลาด
มากกว่า 90% คือ ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน 2. ประเทศที่มี
สัดส่วนการเปิดตลาดอยู่ระหว่าง 85-89%
คือ ไทย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และญี่ปุ่น
และ 3. ประเทศที่มีสัดส่วนการเปิดตลาด
น้อยกว่า 84% คือ เวียดนาม และอินเดีย

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้อาเซียน
ได้เร่งผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้ามาก
ยิ่งขึ้นที่ 92% ของจำนวนรายการสินค้า
ทั้งหมดและมูลค่าทั้งหมด ซึ่งประเทศ
สมาชิกได้มีความพยายามที่จะบรรลุ
เป้าหมายให้เข้าใกล้ระดับการเปิดตลาด
สินค้าตามข้อเสนออาเซียน

หากพิจารณาเฉพาะรายการสินค้า
เกษตรที่ประเทศคู่เจรจา RCEP เปิดตลาด
ให้ไทยพบว่า มีสินค้าที่สามารถเปิดตลาด
มากกว่าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน+1
คือ อินเดีย (สินค้าชา) ญี่ปุ่น (สินค้าประมง
ผักผลไม้ เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมัน
เมล็ดพืช ไหม) เกาหลีใต้ (สินค้าประมง
เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง) นอกจากนี้ อาเซียน
ได้ยื่นข้อเสนอรูปแบบการเปิดตลาดสินค้า
อ่อนไหวส่วนที่เหลือ 8% ให้ประเทศสมาชิก
RCEP พิจารณาด้วย

สำหรับการประชุม RCEP เป็น
ความตกลงแบบองค์รวมของการค้าเสรี
ระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ ที่มีมาตรฐานสูง
ครอบคลุม ถึงกฎระเบียบและกฎเกณฑ์
ในการค้า มีเป้าหมายเร่งการเปิดตลาดการค้า
สินค้านี้ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการค้า
สูงกว่าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน+1
และผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพ
และขยายโอกาสในการส่งออก รวมถึงการลด
อุปสรรคทางการค้าทั้งภายในและไม่ใช่ภายใน

ทั้งนี้ สศก. จะผลักดันให้สินค้าเกษตร
เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ไข่ กุ้ง น้ำตาล
สินค้าแปรรูป สามารถขยายตลาดส่งออก
ไปยังประเทศสมาชิก RCEP ได้มากขึ้น
โดยลด ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เป็นอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกัน สำหรับสินค้า
อ่อนไหว ที่ไทยอาจได้รับผลกระทบ หาก
เปิดตลาดจะทยอยลดภาษีโดยให้มีระยะ
เวลาการปรับตัวของเกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน พณ.เร่งเจรจาขายเพิ่มให้ครบตามสัญญา ฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าจีทูจี

วันที่ : พุธสัปดาห์ 8 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 5509 หน้า : B1(บนขวา), B12

ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน



จีนเคาะซื้อจีทูจีข้าวไทยแสนตัน สัญญาที่ 5 เร่งเจรจาอีก 5 แสนตัน ส่วนฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าข้าวจีทูจีอีก 2.5 แสนตัน

B12

ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน

พณ.เร่งเจรจาขายเพิ่มให้ครบตามสัญญา ฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าจีทูจี

โพสทูเดย์ - จีนเคาะซื้อจีทูจีข้าวไทยปริมาณ 1 แสนตัน สัญญาที่ 5 เร่งเจรจาอีก 5 แสนตัน ส่วนฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าข้าวจีทูจีอีก 2.5 แสนตัน

นายอตุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ไทยสามารถตกลงราคาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ในส่วนของข้าวแสนตันสัญญาที่ 5 จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ที่ไทยและจีนได้ตกลงกันไว้ภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยกำหนดส่งมอบในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2561 หลังจากนั้นไทยจะเร่งเจรจากับจีนให้รับมอบข้าวในส่วนที่เหลืออีก 5 แสนตันจนครบ 1 ล้านตันตามสัญญาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวขณะนี้ พบว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยหน่วยงานนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) ได้ประกาศว่าจะนำเข้าข้าวปริมาณ 2.5 แสนตัน โดยการเปิดประมูลแบบจีทูจี (รัฐต่อเอกชน) และจะนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 โดยคาดว่าจะประกาศเปิดประมูลอย่างเป็นทางการภายในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะดีต่อสถานการณ์ข้าวนาปีประจำปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมี

ตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และจะช่วยให้ราคาข้าวชาวที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

ขณะที่การระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่อีก 2 ล้านตันนั้น มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีปัจจุบันการผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด และราคาที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับเนื่องจากข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่รอการระบายขณะนี้ เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค ขอให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวไม่ต้องวิตกกังวล

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยกาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรุกแนวทางเปิดตลาดการค้าสินค้าร่วมกัน ผลักดันสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง โกโก้ กุ้ง น้ำตาลและสินค้าแปรรูป ให้ขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมากขึ้น โดยลด/ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ■

ลุ้นเพิ่ม 14 ชนิดสัตว์ทารุณ

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” มอบหรือ กฤษฎีกาตีความประเภทสัตว์ให้ชัด หลังคณะกรรมการป้องกันทารุณสัตว์ เสนอรายชื่อสัตว์เพิ่มเติม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี และสภกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ไปหารือกับ คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอให้ตีความ คำว่าสัตว์ป่า สัตว์ในธรรมชาติ สัตว์ห้ามล่า ให้มีความชัดเจนและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจาก

สัตว์บางชนิดอาจเกี่ยวข้องเพื่อรองรับ หากมีการแก้ไขกฎหมายในอนาคต

ทั้งนี้ กรณีจะมีการเสนอให้เพิ่ม รายชื่อสัตว์ 14 ชนิดในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์นั้น ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยตรวจสอบให้ ชัดเจนก่อนที่จะลงนาม รวมถึงให้พิจารณา ว่ากรณีบัญชีรายชื่อสัตว์ป่า สัตว์ห้ามล่า ที่มีประมาณ 700 ชนิด จะทำอย่างไร ไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน

“กรณีค้างคาว กบ เขียด นกฮูก บอกว่าเป็นสัตว์ธรรมชาติ หากประชาชน

ไปจับมากิน มาเลี้ยงจะมีความผิดหรือไม่ หรือสัตว์ที่ทับซ้อนกันสองบัญชี จะ ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจ เหมือน กรณีเสือด่า สังกมก็สงสัยว่าทำไมไม่แจ้ง ความกรณีทารุณสัตว์ สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ ประชาชนเข้าใจ” นายกฤษฎา กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า รายชื่อสัตว์ 14 ชนิดที่จะเสนอให้ รวบรวม ลงนาม คือ ช้าง เสือ หมี ลิง ชะนี นางอาย ชะมด หมูป่า ตัวนึ่ง หรือ ลิ่น นกเงือก สุนัขจิ้งจอก นกพิราบ นกเขา ขาว และกระรอกหลายสี ■

'สุนัข' กัดใช้สิทธิประกันสังคมได้

จากกรณีที่กรมปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง และพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าอีก 42 จังหวัดนั้น ความลับหมึกเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ได้ลงพื้นที่วัดดอนกระดังงา หมู่ 4 ต.ป่าจี่ อ.เมืองอ่างทอง ซึ่งรับเลี้ยงสุนัขจรจัดจากที่มีคนนำเอามาแมวไปปล่อยทิ้งไว้ เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเบื้องต้นที่ จ.อ่างทอง ยังไม่เกิดโรคระบาด

ส่วนที่ห้องประชุม 2 ภายในศาลากลาง จ.สมุทรปราการ นางศิวพร นั้วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดจำนวนการเกิดโรคนิสต์และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนิสต์

สำหรับการดำเนินงานในระยะสั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในรัศมี 1-5 ตารางกิโลเมตร ในจุดเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร พร้อมทั้งจะนำสัตว์ที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคมารัดคอเพื่อเฝ้าดูอาการ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ทางสำนักงานสาธารณสุขจะดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้

นอกจากนี้ยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในพื้นที่โดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัด ในส่วนแผนระยะยาวจะเร่งดำเนินการจัดสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัด เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าว่า ได้เน้นย้ำกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในพื้นที่ ต่อไปจะต้องทำงานให้ฉับไวมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีกรณีประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 31 จังหวัด ให้เร่งฉีดวัคซีนในบริเวณรัศมี 5 กม.จากที่พบเชื้อโรคที่ตรวจจากหัวสุนัข โดยพื้นที่โรคระบาด 13 จังหวัดสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้ว

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อม โดยประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญาและเครือข่ายทั่วประเทศเตรียมรับผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนประสบเหตุถูกสุนัขกัดในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ประกันตนที่ถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงกัดด้วยนมกัดรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริง สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506

ในส่วน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า มีรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดยกรมควบคุมโรค พบเชือบวกจากการตรวจชิ้นเนื้อสุนัขช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ในปีนี้ที่สูงเป็น 2 เท่า

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. สามารถนำงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อสนับสนุน รพ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ (สสอ.) และสำนัก/กอง/ส่วนสาธารณสุข ในเทศบาล หรือ อบต. จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ ลดอุบัติเหตุ ตัดเชื้อและเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้

“กรณีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพของ ประชาชนในหลายพื้นที่ขณะนี้ โดย อปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สามารถ นำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ปัจจุบันมี เทศบาลและ อบต. เข้าร่วมดำเนินการกองทุนฯ แล้วจำนวน 7,736 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของ อปท. ทั้งประเทศ” สอบถามเพื่อขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่ รพ. ไกลบ้าน หรือ สายด่วน สปสช. โทร.1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

 บทความพิเศษ



กรมส่งเสริมสหกรณ์..
เร่งขับเคลื่อนนโยบาย >8



กรมส่งเสริมสหกรณ์...เร่งขับเคลื่อนนโยบาย

'มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน'

 บทความพิเศษ

"มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" เป็นนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ นายเกษม บุณราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

นำพาเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจน ผ่าน 4 "ต้อง" คือ 1.ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน 2.ต้องรู้จัก รู้จริง ทำได้จริง ลงพื้นที่จริง 3. ต้องทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงาน และ 4.เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ต้องกล้ายืนหยัดในความถูกต้อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา

เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน"ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือ การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกร

ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่พื้นที่ ผ่านบทบาทของผู้บริหารได้สะท้อนให้เห็นในหลายเรื่อง คือ 1.บทบาท



การเป็นผู้นำทาง (Navigator) : เป็นที่ปรึกษา / ผู้จัดการไร่/ฟาร์ม นำแนวทาง/ทิศทาง แนวโน้มความต้องการผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการผลิตอาหารในอนาคต และเข้าไปการผลิตให้เกษตรกรในการพัฒนา/แปรรูปผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง วางแผนการตลาดให้เกษตรกรได้รู้ทันต่อโลกปัจจุบันและอนาคต 2. ผู้รักษา (doctor) : เป็นหมอรักษาโรค อาชีพเกษตรกร ที่ชี้ให้เห็นถึงอาชีพเกษตรกรที่จะทำการเกษตรอยู่แบบโดดเดี่ยวตามลำพังนั้นอยู่ยาก ต้องมีกลุ่ม มีเครือข่าย มีองค์ความรู้ในการผลิต การตลาด มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำอาชีพเกษตรกร 3. เข้าถึงพื้นที่เพื่อรับรู้สภาพแวดล้อมของการทำเกษตร รู้และเข้าใจปัญหาของเกษตรกร: แหล่งน้ำ/คุณภาพดิน/สภาพอากาศหรือช่วงฤดูการ/การแพร่ระบาดของเชื้อโรคพืชหรือสัตว์/ราคาผลผลิต/ความต้องการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายใน ในพื้นที่จัดการปัญหาดังกล่าว 4. เป็นโซ่ข้อกลางที่สำคัญ ทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลกับหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้พัฒนาอาชีพยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นฐานรากทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์

2561 ที่ผ่านมา นายพิษณุ วัริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นำนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่พื้นที่การปฏิบัติ ด้วยหลักการพัฒนามาตามศาสตร์พระราชา คือ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" พร้อมพบปะสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยมีนายถาวร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตาม ขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สอดประสานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งขับเคลื่อนการสร้างกระแสการรับรู้ และการมีส่วนร่วม การเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

สหกรณ์นิคมพืชพัฒนาจำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทนิคมสหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 1,826 ราย สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วม "โครงการโคขุนเมืองพิชัย" ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงโคขุนในรูปแบบคอกรวมลักษณะเลี้ยงโคกลางน้ำ เพื่อนำส่งให้กับ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร นำไปเป็นโคปลายน้ำ พัฒนาแปรรูปเป็นเนื้อโคขุนในระดับพรีเมียม

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

หนองกอก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่บริหารงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริการสมาชิกแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิต คือ มันสำปะหลัง ในรูปแบบครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปส่งตลาดทำให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปในละแวกชุมชน ได้รับราคาการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพด

และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด กลุ่มที่ 17 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล นอกจากนี้ โดยมีสมาชิก 13 คน รวมกลุ่ม เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย" ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ หอมแบ่ง พริกชี้ฟ้า ปริมาณผักรวมทั้งปี ประมาณ 200 ตัน ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำสหกรณ์ฯ ให้ส่งเสริมสมาชิกปลูกผักปลอดภัย ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงกว่าให้เกษตรกรได้เพียงพอกว่าการดำรงชีพ ของเกษตรกรในรูปแบบการรวมกลุ่มกันที่เหนียวแน่น มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน



สินค้าเกษตรอินทรีย์...นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิษณุ วัชรวิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนันต์ มหัจฉริยะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์นิคมสหกรณ์ชะอำ และร่วมเปิดห้องบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้



◀ เสริมแกร่งเกษตรกรโคนม

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแถลงความสำเร็จในการจัดทำ “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ฟริสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โอฬาร ไชววิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้.

ชูอีกชื่อโล่'ประธานบอร์ด-ผู้ว่าฯ'

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายประเทพ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายถนอมเกียรติ อึ้งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่าย เปิดเผยว่า วันที่ 14 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะร่วมกับชาวสวนยางแกนนำชาวสวนยางเกือบทุกกลุ่ม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุมนุมใหญ่ขับไล่ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และนายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. หลังแก้ปัญหาราคายางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 180,000 ตัน ล้มเหลว

“นอกจากนี้จะมีการคัดค้านมติบอร์ด กยท. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่จะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (Cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของพนักงาน กยท. หรือของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ รวมทั้งเสียงคัดค้านของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกกลุ่ม กำหนดรวมพล ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง” นายประเทพกล่าว

ด้านนายสาย อินคำ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยว่า จะเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติ (กนย.) และนายภฤฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ โดยการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ เอาแต่น้ำยางข้นไปทำ ไม่ใช่ยางสด หากใช้น้ำยางข้นจะไม่ตอบโจทย์ เพราะทางภาคเหนือและภาคอีสานสถาบันเกษตรกรไม่มีเครื่องจักรผลิตน้ำยางข้น และการใช้น้ำยางข้นจะทำให้เกษตรกรยางพาราเสียโอกาส ภาคเหนือและอีสานน้ำยางข้นไม่ได้มีการแปรรูป มีเฉพาะแต่ภาคใต้ ขณะที่น้ำยางข้นกับน้ำยางสดราคาจะต่างกันด้วย เพราะต้องผ่านกระบวนการผลิต ค่าบริหารจัดการ 4.50 บาทต่อกิโลกรัม และค่าขนส่ง 13 บาทต่อกิโลกรัม รวมแล้วราคาต้นทุนจะสูงขึ้น แต่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใด

“น้ำยางสดทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ เป็นผลงานนวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์จะต้องทำเอ็มโอยูกับสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้น้ำยาง 12 ตันต่อความยาวถนน 1 กิโลเมตร โดยนำผสมปูนซีเมนต์ หาก อปท.ทั่วประเทศทั้ง 7,000 แห่ง ทำถนน อปท.ละ 1 กิโลเมตร ขั้นต่ำสุดจะใช้น้ำยางทำถนน 12 ตันต่อ 1 กิโลเมตร น้ำยางจะลงสู่ถนนทันที 84 ล้านกิโลกรัมต่อปี เท่ากับ 84,000 ตันต่อปี ปัญหายางล้นสต็อกก็จะไม่เกิดขึ้น” นายสายกล่าว



ตั้งคำถาม ที่ทำให้ยุ่งเข้าใจ
เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีงานทำ
มีเงินเดือนกินหรือเปล่า
เพราะผิดหลักการบริหาร

“บุญ” เก็บแควโลกข่าวประจำ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
.....■ ขุดเรื่องราว ฟิสิกส์ก็อยู่ใน
สหกรณ์ไทย มาหลายตอน ให้ผู้
บริหารประเทศได้รับรู้ เหตุใด
102 ปีสหกรณ์ไทยทำไมยังไม่
ถึงไหน แต่นั่นเป็นมุมมองจาก
คนในสหกรณ์กันเอง.....■ วันนี้
มาดูจากอีกมุมเป็นมุมมองของเอกชน
เกษตรกร สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่
ได้สัมผัสสหกรณ์มาเองแต่ไม่อยาก
เป็นสหกรณ์ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ดร.
สมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกฯ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และ นาย
กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและ
สหกรณ์ เคยได้ยินบ้างมั๊ย.....■
เป็นสหกรณ์ได้สิทธิพิเศษจากรัฐหลาย
ประการ แต่ทำไมถึงไม่อยากเป็น
กันอันดับแรกเป็นสหกรณ์ต้องทำ
ธุรกรรมติดต่อกับหน่วยราชการ
ยุ่งยาก ซักช้า ทุกอย่างต้อง
ให้ท่านพิจารณา จะทำธุรกิจอะไร
ต้องแจ้งให้เจ้านายทราบและ
อนุมัติ ขาดความยืดหยุ่น ผู้ตั้ง
บริษัทไม่ได้คล่องตัวกว่าเขาเลย

“จ้างคนมาแก้ปัญหา ไม่ใช่จ้าง
มาสร้างปัญหา”.....■ ได้เป็น
สหกรณ์ เห็นช่องทำธุรกิจ ติดต่อกับ
ตลาดกลางทำสัญญาซื้อขาย
เรียบร้อยเพื่อมาส่งเสริมให้สมาชิก
ปลูกโน้นเลี้ยงนั่น พอธุรกิจไป
ได้ดีจะมีคนมาขอเปิดป้ายถาวรรูป
และขอให้สหกรณ์นำสินค้าไป
ออกบูธเปิดร้านให้ราชการรอด
ผลงาน ไม่สนว่าการผลิตสินค้า
ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่มาบอก
เน้นๆ 2-3 วัน สหกรณ์หาสินค้า
ให้ไม่ทันหรือมีไม่พอเพราะต้อง
ทำส่งห้างคู่ค้าตามสัญญา ครั้น
ปฏิเสธดีจะโดนข้อหาจิตใจนอย
ความช่วยตามมา หาเรื่องปลด
คณะกรรมการ.....■ อีกตัวอย่าง
ทำสัญญาผลิตสินค้าส่งขายให้
เฉพาะห้าง A ธุรกิจไปได้ดีห้าง
B อยากได้บ้าง ถ้าเป็นสหกรณ์
จะมีคนมาบอกให้ส่งไปขายห้าง
B ด้วย ขัดใจโดนเล่นงาน นึก
สัญญาซื้อขาย ถูกห้าง A ฟ้อง
ราชการลอยตัว ถึงตรงนี้คงเข้าใจนะ
ปัญหาสหกรณ์อยู่ตรงไหน.

บุญ

ปมฆ่า'เลือดดำ' นัดเปรมชัย ศรีวราห์มันใจ

สบอที่ม'วิเชียร'ซ้ำ เสนอสิทธิบทจนท.

ตำรวจ ปปป.ลงพื้นที่สบอปากคำ
"วิเชียร" กับพวกมัดตัว "เปรมชัย" ซ้อหา
เสนอสิทธิให้เจ้าหน้าที่ ★ มีต่อหน้า 11

ปมฆ่า'เลือดดำ' ☆ ต่อจากหน้า 1
ชุดจับกุมส่วน "ศรีวราห์" มันใจหลักฐานมัดตัวเจ้าตัว
ปมล่าสัตว์แน่นอนหนา ย้ำทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
และข้อกฎหมายไม่สนใจที่โลกโซเชียลจับได้ขณะที่
รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ยัน "วิเชียร" ไม่ถูกโดดเดี่ยว
แน่นอน ด้าน รมว.เกษตรฯเร่งกรมปศุสัตว์เพิ่มความ
คุ้มครองสัตว์อีก 15 ชนิด

ความลับหน้าคดีนายเปรมชัยกรรณสูต ประธาน
บริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอป-
เมนต์กับพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ถูกดำเนินคดี 9 ข้อหาแต่กลับหลุด
จากข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์ ส่วนคดีเสนอให้
สินบนเจ้าหน้าที่ทางกองบังคับการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เป็นผู้รับ
ดำเนินคดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มี.ค. พ.ต.อ.
วัชรินทร์ พูลสิทธิ์ รอง ผบ.ก.ปปป.พร้อมคณะ
ร่วมกับ บก.ปทส.เดินทางลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี เพื่อสบอปากคำนายวิเชียร ชินวงษ์
หัวหน้าเขตฯและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายเปรมชัย

กับพวกรวม 4 คนในประเด็นพยายามติดสินบน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม เบื้องต้นสบอปากคำนายวิเชียร
กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบางประเด็นชุดสอบสวน
ทั้งหมดจะพักค้างคืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรใช้เวลาช่วงกลางวันเร่งสบอปากคำให้ครบทุกคน

พ.ต.อ.วัชรินทร์กล่าวว่า การลงพื้นที่สบอ
ปากคำเพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯที่
ต้องทำงานและเพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมพยาน
หลักฐาน หลังจากเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผลการตรวจ
พิสูจน์ซากสัตว์ทั้ง 3 ตัวที่พนักงานสอบสวนส่งไป
พิสูจน์ที่กรมอุทยานฯ มีผลแจ้งกลับมาแล้วผลการ
พิสูจน์ออกมาว่าเนื้อที่อยู่ในหม้อซุ๊ปเป็นเนื้อเลือดดำ
แต่เนื้อที่เข้าใจว่าเป็นแก๊งแท้จริงเป็นเนื้อหมูป่าส่วน
ซากสุดท้ายเป็นไก่ฟ้าหลังขาวจากนี้พนักงานสอบสวน
จะรวบรวมสำนวนการสอบสวนและวัตถุพยานต่างๆ
นำส่งพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง
ผบ.ตร.กล่าวว่า เชื่อว่าพยานหลักฐานของคดีนี้
แน่นอนหาพอสมควรเพราะบริเวณที่เกิดเหตุไม่มี
กลุ่มคนอื่นเลยมีอยู่เพียงกลุ่มเดียว ส่วนอาวุธปืนนำ
เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตการเข้าไปก็ไม่ชอบแถม
ยังพบปลอกกระสุนและหัวกระสุนจึงเป็นอื่นไปไม่ได้

"การล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์อะไรก็
ล่าไม่ได้ทั้งนั้น ขณะนี้พยานหลักฐานรวบรวมได้
ร้อยละ 95 แล้ว และวันที่ 8 มี.ค.จะลงพื้นที่เพื่อ
เรียกประชุมชุดสอบสวนอีกครั้งที่ บข.ภ.7"

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวอีกว่าสำหรับกรณีงาช้าง
สั่งการให้เจ้าหน้าที่สบอปากคำเพิ่มเติมที่บ้านของ
นายเปรมชัยที่อยู่ในซอยศูนย์วิจัยใครเป็นเจ้าของ
ลักษณะของงาช้างที่วางอยู่เป็นการใช้ประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่ และการจัดแจงมีใครรับรองงาช้าง
ขึ้นดังกล่าวเป็นงาช้างไทย ถ้ามีหลักฐานชัดเจน
จะดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ภรรยานายเปรมชัยได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว กรณี
นี้เป็นความผิดร่วมกันครอบครองงาช้าง

"ผมทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาส่วนโลก
โซเชียลจะคิดอย่างไรไม่รู้เป็นสิทธิของเขา ยืนยัน
ว่าผมทำงานตามกฎหมายและระเบียบตามปกติ
ไม่ใช่ไม่แคร์โซเชียลแต่โซเชียลจะมาบังคับอะไร
ที่นอกเหนือกฎหมายคงไม่ได้ตามว่าน้อยใจมั๊ย ผม
ไม่ใช่ซีฝั่ง ถูกแดดถูกฝนจะมดละลายคงไม่ใช่ ถ้า
อะไรที่เข้าหลักกฎหมายจะดำเนินการให้แต่ถ้าไม่
เข้าหลักกฎหมายก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร ส่วน
กรณีที่ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ผู้
บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาส่วนจะฟ้องกลับบุคคล
ที่ละเมิดหรือไม่ต้องดูที่เจตนา ตอนนี้กำลังดูอยู่
หลายราย และกรณีที่ดีดี ผบ.ตร.ออกมาวิจารณ์
การทำงานของผอ.เรื่องนี้ผมทราบดีเพราะเป็นผู้กรณี
ฟ้องร้องกันอยู่มีแต่เขาฟ้องผม ผมไม่เคยฟ้องเขา
และไม่มีความคิดที่จะฟ้องกลับเพราะไม่เกิดประโยชน์
อะไรต่อประเทศชาติบ้านเมือง" พ.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แถลงว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯรวบรวมพยานหลักฐาน
กว่า 1 เดือนเพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคณะ
ทำงานร่วมมีกับเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือและนาย
วิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรด้านตะวันตก ยืนยันว่านายวิเชียรต้องไม่
โดดเดี่ยว อยากให้สังคมสบายใจไม่ต้องกังวลว่า
นายวิเชียรจะถูกกดดันแกล้ง และผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงออกมาแล้วพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

นายปิ่นสักก์กล่าวต่อว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ
รวบรวมพยานหลักฐานมีความลับหน้ากว่า 90
เปอร์เซ็นต์ ทั้งการตรวจซากเนื้อเลือดดำในหม้อซุ๊ป
กระดูท่อนขา ซึ่งพบว่าเป็นเนื้อเลือดดำตัวเดียวกัน



สอบสิทธิ ตำรวจ บก.ปปป.หลายนายลงพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี สอบปากคำนายวิเชียร ชิดวงษ์ หัวหน้าเขตฯ
และพวก ประเด็นที่นายเปรมชัย กรรณสูต (ภาพเล็ก) เสนอให้
สิทธิเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม.

ส่วนที่นายเปรมชัยอ้างว่าเป็นเนื้อแกงผลพิศจนพบว่าเนื้อหมูป่าจีนเนื้อที่อ้างว่าเป็นเนื้อไก่ฟ้าหลังเทาพบว่าเป็นไก่ฟ้าหลังขาว ขณะที่วัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุ ได้แก่ มีดอีโต้ มีดทำครัว และมีดเหน็บ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีดเหน็บ 2 เล่มพบดีเอ็นเอของเสือดำ นอกจากนี้ ยังมีถุงสีดำที่ใส่ซากเสือดำในวันเกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานให้พนักงานสอบสวนแล้ว

“ส่วนประเด็นการนำไปฝากให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความกังวลว่าจะทำให้นายวิเชียรต้องโทษคดีหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบพบว่าใบปะหน้าให้นำไปฝากมาให้ผู้มอบคือ นายเนพล พุกพาณิชย์ อดีตข้าราชการกรมอุทยานฯ ไม่ใช่ นายเปรมชัยและไปฝากไม่ได้ มีมูลค่ามากมาย เฉลี่ยอันละ 120 บาท เป็นการให้เจ้าหน้าที่ตามปกติจึงไม่ต้องกังวลว่านายวิเชียรจะมีความผิดในข้อหาจับกุมสัตว์ป่าคุ้มครองแห่งชาติฯ ยืนยันในความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันปฏิบัติการทั้งหมดว่าอยากนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี เนื่องจากทำร้ายสัตว์ป่าในพื้นที่ของเราและเสือดำที่ตายไปมีผลต่อระบบนิเวศของป่า ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ที่โจมตีไม่เอาศรีวราห์นั้น ยังเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมและมันใจในหลักฐานว่าสามารถลงโทษกับผู้กระทำผิดได้” นายปิ่นศักดิ์กล่าว

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยว่า กรณีกระแสน้ำที่มีกลุ่มนายทุนออกไล่ล่าเสือดำในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแต่การตายของเสือดำไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์นั้น สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งรัดการประกาศรายชื่อสัตว์ใน พ.ร.บ.แล้ว โดยให้ครอบคลุมถึงสัตว์ป่า อาทิ เสือ สิงห์ กระทิง แรด เป็นต้น และสัตว์ตามธรรมชาติ อาทิ ค้างคาว กบด้วย ทั้งนี้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเห็นควรประกาศเพิ่มเคม็ดสัตว์อีก ๒ ชนิดประกอบด้วย ช้าง เสือ หมี ลิง ชะนี นางอาย ชะมด หมูป่าตัวนิ่ม ตัวลีนสุ่นจิ้งจอก นกเงือก นกพิราบ นกเขา-ขาว และกระรอกหลายสีอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนกรมปศุสัตว์จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

“กระทรวงเกษตรฯไม่เคยคิดช่วยนายทุนหรือคนล่าสัตว์ แต่การคุ้มครองสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ มีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบและต้องร่วมกับหลายหน่วยงานทำให้การทำงานล่าช้าแต่ผมเร่งรัดไปแล้ว หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบสามารถประกาศได้ทันที ตามรายชื่อสัตว์ที่เสนอมา ส่วนตัวผมอยาก

ธรรมชาติที่มีมากถึง 700 ชนิด” นายกฤษฎากล่าว ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ พล.ต.อ.ศรีวราห์ว่า พล.ต.อ.ศรีวราห์ทำงานไปตามหน้าที่ ยังไม่ได้คุยกับ พล.ต.อ.ศรีวราห์เลย แต่ที่ผ่านมาเห็นทำงานตั้งใจดีทุกเรื่อง เมื่อถามว่าขณะนี้สังคมมีเรียกร้องขยายวงกว้างขอเปลี่ยนตัว พล.ต.อ.ศรีวราห์ในคดีของนายเปรมชัย พล.อ.ประวิตรตอบว่า ขอรายละเอียดก่อน เมื่อถามต่อว่า ในโลกโซเชียลมีการคิดแฮชแท็ก เราไม่เอาศรีวราห์ พล.อ.ประวิตรตอบว่าต้องไปถาม พล.ต.อ.ศรีวราห์เอง เมื่อถามว่า จะมีการพิจารณาเปลี่ยนคณะทำงานคดีนายเปรมชัยหรือไม่ รองนายกฯตอบว่าตอนนี้ทำงานสืบหน้า อยากให้รอผลแถลงการดำเนินงานก่อนว่าจะมีข้อโต้แย้งอย่างไร เมื่อถามต่อว่า คดีดังกล่าวจะมีเรื่องของความเกรงใจเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ รองนายกฯตอบว่า ไม่มีเรื่องของความเกรงใจอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีสั่งมาไม่ให้ทำนอกถ่วงนอกทาง ให้ทำตามกระบวนการ เมื่อถามว่า เป็นห่วงว่าคดีดังกล่าวจะล้มหรือไม่ รองนายกฯตอบว่า ไม่ห่วง ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทำตามกระบวนการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 8 มีนาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13466

Col.Inch: 15.38

Ad Value: 13,842

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 41,526

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ส้มโอขาว



ส้มโอขาว : นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่งพัฒนาผลไม้ส้มโอขาวใหญ่ให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมแบบครบวงจร

กษ.วางมาตรการบริหารผลไม้ปี 61 เน้นจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง

กษ.: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการบริหารจัดการผลไม้ในปี 2561 มุ่งหวังให้เกิดการจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปกำกับ ดูแล สนับสนุนอย่างใกล้ชิด อาทิ ส่งเสริมผลิตผลไม้รับมาตรฐาน GAP รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงรุก โดยใช้ข้อมูลประมาณการผลผลิต การตลาด ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเก็บเกี่ยว มีการวางแผนและส่งเสริมเกษตรกรกรผลิตผลไม้นอกฤดู เพื่อป้องกันปัญหาผลไม้กระจุกตัวในฤดูกาล ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทย ระยะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสำหรับปีต่อไป

ด้าน นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการคาดการณ์ในปี 2561 ลำไย จะมีผลผลิตนอกฤดู มีปริมาณ 272,831

ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.74 และผลผลิตในฤดู มีปริมาณ 386,303 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดมากที่สุด และเป็นช่วงที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียงดการนำเข้าลำไยจากประเทศไทย ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้วางมาตรการช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง จะพัฒนาคุณภาพลำไยให้เป็นเกรดพรีเมียม โดยมี ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการผลิตแบบแปลงใหญ่ ระยะกลางทาง ให้สินเชื่อแก่สถาบันเพื่อรวบรวมและเร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิต และระยะปลายทาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคผลสดภายในประเทศและเชื่อมโยงตลาด ประสานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เจริญขอผ่อนปรนให้นำลำไยสดเข้าสู่สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้พร้อมหาตลาดอื่นลดการพึ่งพาตลาดอินโดนีเซีย และใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า